
  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หน่ึง)  

   วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม              
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  1 ครั้งที่  12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายปดิพัทธ์        
สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธาน      
สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนการท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ          
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24  เมื่อสมาชิกฯ ครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

  (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี) 

            (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
       ประธานฯ ขอปรึกษาที่ประชุมเพ่ือให้การพิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    
โดยได้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามาชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว 
จึงขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณารับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยน าเรื่อง
ตามระเบียบวาระที่ 2.4 ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ด าเนินการตามที่ประธานขอปรึกษา 

                      2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2565 และรายงาน     
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ประจ าปี 2565 
                           - รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2565  
                              กสทช. ได้ก าหนดนโยบายส าคัญเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการก ากับดูแลกิจการ
สื่อสารของประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและการส่งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ 
โทรคมนาคม และดาวเทียมสื่อสาร ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยในปี 2565 ได้ด าเนินภารกิจส าคัญ ดังนี้ 
                              1. การบริหารคลื่นความถี่และการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม และกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ โดยได้ก าหนดนโยบาย
ด้านการบริหารคลื่นความถี่ การปรับปรุงการใช้คลื่นความถี่และการติดตามการด าเนินการตามแผน
ความถี่วิทยุ การเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 3500 เมกะเฮิรตช์ 
และการจัดให้มีการประมูลสิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)              
เป็นการเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานมาสู่ระบบการอนุญาตให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 รวมทั้งได้มีการทบทวน
และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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                              2. การส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี 5G อย่างต่อเนื่อง          
โดยได้สนับสนุนการด าเนินโครงการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ รวมทั้งการอนุญาต     
ให้ใช้คลื่นความถี่ เพ่ือทดลองทดสอบนวัตกรรมในพ้ืนที่ก ากับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory 
Sandbox) เพื่อบริหารจัดการการขบัเคลื่อน 5G ทั้งระบบให้มีประสิทธภิาพ สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
สร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนให้กับประเทศไทยและส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยี  5G เพ่ือใช้ประโยชน์     
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ พร้อมทั้งการผลักดันให้เกิดการน าเทคโนโลยี 5G และระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (A) มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของคนไทยทั่วประเทศ 
                              3. การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม 
(USO) เพ่ือยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยได้ด าเนินโครงการ     
จัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ชายขอบ (Zone C+) 
จ านวน 3,920 หมู่บ้าน และโครงการจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพ้ืนที่ห่างไกล (Zone C)      
จ านวน 15,735 หมู่บ้าน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานให้เป็นไป       
โดยทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมทั้งในมิติเชิงพ้ืนที่และมิติเชิงสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต          
ของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่  กสทช.        
ได้วางไว้ทั่วประเทศ 
    4. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในปี 2565 ได้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการ
กองทุนวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 -2566) ระยะครึ่งแผน เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนฯ 
ในระยะเวลาที่เหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้จัดสรรเงินตามกรอบประเภททุนประเภทต่าง ๆ      
เพ่ือใช้ด าเนินโครงการจัดให้มีบริการกระจายเสียง โทรทัศน์และโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและ
บริการเพ่ือสังคม ด้านการวิจัยและพัฒนา ด้านการส่งเสริมการเรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความรู้ ด้านการผลิตสื่อและรายการ รวมจ านวน 
2,372.61 ล้านบาท 
     5. การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม กสทช.ได้ให้ความส าคัญในด้านการก ากับดูแลการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค    
และด าเนินการเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งของผู้บริโภค การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้แก่
ประชาชนให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็วให้ครอบคลุมทั่วประเทศ          
และเร่งบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้ง ในปี 2565 
ยังได้ร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งแก้ไขปัญหาแกง๊โทรศัพท์หลอกลวง (Call Center) และข้อความสั้น 
(SMS) หลอกลวงประชาชน 
     6. ด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ ในปี 2565 กสทช. ในฐานะหน่วยงาน
อ านวยการของรัฐในการบริหารกิจการสื่อสารระหว่างประเทศกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
ได้ทุ่มเทแรงกายใจรณรงค์หาเสียงสนับสนุนประเทศไทยภายใต้โครงการการสมัครรับเลือกตั้งต าแหน่ง
สมาชิกสภาบริหาร (ITU Council) ส าหรับวาระปี ค.ศ. 2023 - 2026 ผ่านการจัดประชุมและ      
กิจกรรมต่าง ๆ ผลจากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่     
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ผู้แทนผู้มีอ านาจเต็ม ปี ค.ศ. 2022 (Plenipotentiary Conference 2022: PP-22) ระหว่างวันที่ 26    
กันยายน - 14 ตุลาคม 2565 ณ เมืองบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย ให้เป็นสมาชิกสภาบริหารของ ITU 
ส าหรับวาระปี  ค.ศ. 2023 – 2026 ล าดับที่  4 จาก 16 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและ            
ออสตราเลเชีย และล าดับที่ 16 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด จ านวน 193 ประเทศทั่วโลก ซึ่งนับว่า     
เป็นจ านวนคะแนนเสียงสนับสนุนสูงที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้รับในการเลือกตั้งที่ผ่านมา 
     - รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช.  
                                โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงาน
ประเมินผลการด าเนินการ และการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. 
ตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจ าปี 2565 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ดังนี้ 
       1. เพื่อจ้างที่ปรึกษาให้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดท ารายงานการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และ
เลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
ปี 2565 
                               2. เพื่อด าเนินการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านกิจการกระจายเสียง  2) ด้านกิจการโทรทัศน์      
3) ด้านกิจการโทรคมนาคม  4) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  5) ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 
                                   2.1 จัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินการและการ
บริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตามมาตรา 73 ของพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ปี พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร         
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม    
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 9 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล            
การปฏิบัติงาน (กตป.) ขึ้นคณะหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 72 กล่าวคือติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินการและการบริหารงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.แล้ว
แจ้งผลให้ กสทช.ทราบภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ กสทช.น ารายงานดังกล่าวเสนอ
ต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กสทช.ตามมาตรา 76 และเปิดเผยรายงาน
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงาน กสทช.หรือวิธีการอื่น             
ที่เห็นสมควร โดยการประเมินดังกล่าวต้องอยู่บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่าง  ๆ และต้องมีการ     
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยซึ่งคณะกรรมการอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือองค์กร      
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงาน
ประกอบกับมาตรา 73 ก าหนดให้ รายงานตามมาตรา 72 อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหา  ประกอบด้วย       
1) ผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช.  2) รายงานข้อเท็จจริงหรือ
ข้อสังเกตจากการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ กสทช.ในส่วนที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
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ประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ            
3) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานประจ าปีที่ กสทช.ได้จัดท าขึ้นตามมาตรา 76  4) เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
รายงานให้ กสทช. รัฐสภา หรือประชาชนทราบ 
    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ อาทิ กฎ "มัสต์แฮฟ" (Must Have) และ "มัสต์แครี่" (Must Carry) เป็นสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่อง
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาประเภทต่าง ๆ ยังไม่มีการน าบทเรียนและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบังคับ
ใช้กฎ มัสต์แฮฟ และ มัสต์แครี่ จนเกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา อยากให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุม ดูแล และก ากับ
การใช้กฎมัสต์แฮฟ และ มัสต์แครี่ ปรับแก้ไขกฎดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน          
ให้ประชาชนใช้ได้จริง มีเครือข่ายที่เสถียร โดยขอให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทดสอบระบบ           
ให้ครอบคลุมทั่วถึง ใช้ได้จริง บรรลุวัตถุประสงค์ของ กสทช. เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการ
โทรคมนาคมพ้ืนฐานให้เป็นไปโดยทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ความเรว็สูงที่ กสทช.ได้วางไวท้ั่วประเทศ 
นอกจากนี้ กสทช.ยังมีภารกิจในการก ากับดูแลน าสายสื่อสารลงใต้ดิน ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานอาจไม่ได้
หารือกันอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ขอให้ กสทช.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือเกี่ยวกับ
แผนงานที่จะน าสายสื่อสารลงดินซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ อยู่ภายใต้การก ากับของ กสทช. ดังนั้น              
การด าเนินการที่จะวางแผนร่วมกันตั้งแต่ตอนต้น จึงไม่น่าจะเป็นปัญหา สามารถท าครั้งเดียวพร้อมกัน 
จะท าให้ประหยัดงบประมาณ ส าหรับการอนุมัติโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล 5 ภูมิภาค ที่มีงบประมาณมหาศาล ซึ่งโครงการนี้มีการอบรมใช้เทคโนโลยี     
ให้ประชาชนในแต่ละภูมิภาค โดยการจ้างบริษัทเอกชนมาด าเนินการซึ่งเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูง 
โดยมีการอบรมในช่วงเลือกตั้ง มีเป้าหมายเพ่ืออะไร กลุ่มเป้าหมายในการอบรม จ านวน 500,000 คน
และประชาชนที่ผ่านการอบรมใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล้วและมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ 
    ที่ประชุมรับทราบ 

  (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

  (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   (ไม่มี) 

  (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 

                       5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร     
จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 
    ท้ังนี้ เรื่องดังกล่าว ได้มีเรื่องในท านองเดียวกันประธานฯ ขอให้น ามาพิจารณา
ในคราวเดียวกันอีก 10 ญัตติ ได้แก่ 
             5.17 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่ าและต้นทุนสูง โดย นายร่มธรรม ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
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             5.36 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 
             5.37 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
            และญัตติที่ไม่อยู่ในระเบียบวาระ 7 ญัตติ ได้แก่ 
            1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตตกต่ าอย่างเป็นระบบ โดย นางมุกดาวรรณ  เลื่องสีนิล สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร จังหวัด
นครศรีธรรมราช พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
            2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ราคากุ้งตกต่ า โดย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย       
เป็นผู้เสนอ 
            3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแก้ไขปัญหา
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี       
และนายวิชัย สุดสวาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้เสนอ 
            4. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ าอย่างครบวงจรและยั่งยืน โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
           5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาราคากุ้ง
ตกต่ า โดย นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย
พัฒนา เป็นผู้เสนอ 
            6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนว
ทางแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่ า โดย นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 
          7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางแก้ไข
ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลสินค้าเกษตรตกต่ าต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป โดย นายสรวงศ์  เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระแก้ว พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 
         จากน้ัน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พรรคพลังประชารัฐ แถลงญัตติที่ 5.3 ว่า ขอขอบคุณที่ได้น าญัตติมาบรรจุโดยทราบมาว่า
เมื่อเช้ามีตัวแทนผู้เลี้ยงกุ้งมาร่วมหารือเกี่ยวกับราคากุ้งตกต่ าซึ่งชี้ให้เห็นว่าญัตติดังกล่าว เป็นญัตติ        
ที่ส าคัญต่อพ่ีน้องประชาชน เนื่องจากในขณะนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งขนาดกลางและ
ขนาดย่อมก าลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากราคากุ้งเลี้ยงตกต่ าอย่างรวดเร็ว โดยมีสาเหตุ
ส่วนหนึ่งหลังจากการที่คณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp 
Board) หรือบอร์ดกุ้งอนุมัติการน าเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์และอินเดียเข้ามา โดยอ้างว่าชาวเกษตรกรไทย 
มีโครงการประกันราคากุ้งอยู่แล้ว นอกจากนั้น ปัญหาการขาดทุนจากการเลี้ยงกุ้งของเกษตรกรเกิดมา
จากราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง และมีโรคระบาดในกุ้งประกอบกับราคาประกันขั้นต่ าที่ห้องเย็นตั้งไว้
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นั้นเท่ากับราคาต้นทุนการผลิตที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ซึ่งเท่ากับเป็นการบังคับให้เกษตรกรขายใน
ราคาขาดทุนท าให้เกษตรกรประสบปัญหาหนี้สิน แม้ราคากุ้งจะถูกก าหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) แต่ราคาของจริงไม่ได้ตามที่คณะ
กรรมการฯ ก าหนด จึงต้องการให้รัฐช่วยลดภาระต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เช่น ค่าอาหารกุ้ง ค่าปูน 
ค่าไฟฟ้าซึ่งส่งผลกระทบตอ่ก าไรของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุง้ หากภาครัฐไม่ด าเนินมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม 
ปัญหาอาจบานปลายจนยากแก่การเยียวยา จึงขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแนวทาง        
การแก้ไขปัญหาราคากุ้งเลี้ยงตกต่ า ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยโดยเร่งด่วน ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง     
ที่เกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญของแผ่นดินและประชาชน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะรักษาความมั่นคงของ
ประเทศในทางเศรษฐกิจและสังคม 

        ภายหลังสมาชิกฯ แถลงญัตติเสร็จแล้ว ประธานฯ สั่งปิดการประชุมเวลา      
16.11 นาฬิกา  
 
 
ปิดประชุมเวลา 16.11 นาฬิกา 
 
 
     ******************************************* 
 

จัดท าโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน ส านักประชาสัมพันธ์  
                    ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    


